

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๖๓/๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๒ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. การขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๑) นายวิรัช ชินวินิจกุล สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองมนตรีและได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สมาชิกภาพจึงสิ้นสุดลงและพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ซึ่งประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้แต่งตั้งนายเข็มชัย ชุติวงศ์ เป็นประธานกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ตามข้อบังคับฯ

๒) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สมาชิกภาพจึงเป็นอันสิ้นสุดลง ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๑๙๘ คน

๒. การพ้นจากตำแหน่งกรรมการ นายธวัชชัย ไทยเขียว ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการวิสามัญขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแต่วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ และที่ประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเห็นชอบไม่ให้ตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง

๓. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการประสานงาน รวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) คณะกรรมการประสานงาน ๒ ฝ่าย (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) และคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๔. คณะกรรมการโครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีหนังสือขอขอบคุณสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ให้การสนับสนุนโครงการ โดยมีเงินบริจาค จำนวน ๒,๙๒๖,๕๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕. ขอเชิญสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยจะมีกิจกรรมทุกวันพุธ

๖. การประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สั้น เรื่อง “เราจะเล่าเรื่องในหลวง ๒ นาที ได้อย่างไร” ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้จัดทำภาพยนตร์สั้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเพื่อน้อมเกล้าฯ น้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐

ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ได้ผลักดันเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่และได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๓ ครั้ง คือ

ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๙ วันจันทร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๓ ครั้งดังกล่าว

ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ

๑. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง (ในระเบียบวาระที่ ๓.๑)

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้นายบุญเลิศ คชายุทธเดช ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการและที่ปรึกษาอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และนางสาวทิพภานิดา ปาลกะวงศ์ นักวิชาการประจำคณะกรรมการและเลขานุการอนุกรรมการ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมการ และกรรมการได้เสนอรายงาน สมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการและกรรมการตอบชี้แจงที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ โดยให้คณะกรรมการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. รายงานของคณะกรรมการสิทธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การปฏิรูประบบสถิติแห่งชาติเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน (ในระเบียบวาระที่ ๓.๒)

พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานกรรมการ และกรรมการ ได้เสนอรายงาน สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมการและกรรมการตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ โดยให้คณะกรรมการ นำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๒๗ นาฬิกา

๑.

(นายสรศักดิ์ เพียรเวช)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สำนักรายงานการประชุมและชวเลข

กลุ่มงานรายงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th